
                                           REPUBLIC OF KENYA 

                                                          
                                           THE SAMBURU COUNTY ASSEMBLY 

                                                     THIRD ASSEMBLY 

                                                     (THIRD SESSION) 

                                     REQUEST FOR STATEMENTS 

 

 

Mheshimiwa Spika, 

Kwa mujibu wa Kanuni za Kudumu 45(c), naomba kauli kutoka kwa Mwenyekiti wa 

Kamati ya Sekta ya Usafiri na Kazi za Umma kuhusu hali ya barabara katika Kata ya 

Porro. 

Mheshimiwa Spika, 

Kaunti hivi karibuni ilianza kazi kubwa ya ukarabati katika eneo zima. Ingawa 

miradi mbalimbali imefanikiwa kutekelezwa, maeneo mengine ya kaunti bado yana 

barabara ambazo hazijawahi kuboreshwa hadi kiwango cha marrum. Kwa mfano, 

barabara kutoka Maralal-Baragoi Junction hadi Siambu Malaso na barabara ya 

Lodungoro katika Kata ya Porro kwa sasa haipitiki kutokana na mvua iliyonyesha 

katika miezi iliyopita, ambayo imesababisha mashimo makubwa katika barabara 

hizo. Hali hii imefanya usafiri wa watu, bidhaa, na huduma kuwa mgumu kwa 

wakaazi wa eneo hilo. 

Mheshimiwa Spika, 

Kulingana na utafiti wa hivi karibuni, barabara za Samburu County zinaendelea 

kuwa katika hali mbaya, na takwimu zinaonyesha kuwa asilimia kubwa ya barabara 

hizi hazijaboreshwa kwa muda mrefu. Barabara nyingi zimekuwa na kasoro kama 

vile mashimo makubwa , hali inayosababisha mafuriko na uharibifu zaidi. Hali hii 

inachangia katika kuongeza gharama za usafirishaji, hivyo kuathiri uchumi wa 

wakaazi. 

Mheshimiwa Spika, 

Barabara nzuri katika kaunti itaboresha upatikanaji wa huduma muhimu kama vile 

hospitali, shule, na masoko, na pia itaongeza usalama na ulinzi ndani ya kaunti. 

Aidha, barabara hizi ni muhimu katika kukuza biashara za ndani na kuvutia 

wawekezaji. 

Mheshimiwa Spika, 

Mwenyekiti anapaswa kuhoji na kutoa ripoti kuhusu: 

1) Katika ripoti ya robo mwaka ya idara, ilionyeshwa kuwa barabara ya Lodungoro 

na barabara ya Maralal-Baragoi Junction hadi Siambu Malaso ziliboreshwa, na 

hadi sasa hakuna kazi iliyofanyika kwenye barabara hizo? 

2) Ni hatua gani wizara husika inapanga kuchukua kuboresha barabara hizo? 



3) Ni mpango gani umeandaliwa ili kuhakikisha kuwa barabara za kaunti 

zinafanyiwa ukarabati wa mara kwa mara na kuwa na mfumo mzuri wa 

usimamizi wa barabara? 

SAINI: ………………………………………….. 

 

MHESHIMIWA ESTHER LENOLKULAL, MWAKILISHI WA KAUNTI ALIYETEULIWA 

(NOMINATED MCA) 

TAREHE………………………………………. 

 


